

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวใกล้แนวรับ 30.00, รอแถลงการณ์เฟดคืนนี้

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าเคลื่อนไหวอยู่ใกล้แนวรับ 30.00 ขณะที่นักลงทุนยังรอฟังแถลงการณ์หลังการประชุมประจำปี จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้

*ดอลลาร์ปรับตัวแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญ ในการซื้อขายเข้าวันที่ตลาดเอเชีย โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบเบนที่ทำไว้เมื่อวานนี้ หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนตัว และมีความวิตกมากขึ้นว่า เฟดอาจไม่ได้ออกมาตรการออกมาตรการใหม่

*ตลาดคาดว่านายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟด อาจประกาศโครงการซื้อสินทรัพย์รอบสาม หรือ นโยบายพิเศษอื่นๆ ในการประชุมประจำปีในวันนี้ ซึ่งกดดันดอลลาร์ แต่มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อเขาใกล้ถึงเวลาในการแถลงการณ์ของนายเบอร์นันเก้

*เทรดเดอร์ในโตเกียว กล่าวว่า กลุ่มผู้ส่งออกชาวญี่ปุ่นอาจชะลอการขายดอลลาร์ในการทำธุรกรรมช่วงปลายเดือน ก่อนการแถลงของประธานเฟด โดยหวังว่าเขาจะไม่ประกาศมาตรการ QE3 ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีการซื้อดอลลาร์มากขึ้น และหนุนดอลลาร์พุ่งขึ้นอีก

*นักวิเคราะห์บางรายระบุว่า การที่เฟดไม่อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนจะขายหุ้น รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ และการที่ยูโรร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.4250 ดอลลาร์ก็อาจจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเร็วขึ้น

*สหรัฐจะประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่สอง ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริง ประจำไตรมาส 2/54 ในเวลา 19.30 น. ตามเวลาไทยวันนี้ โดยมีความเสี่ยงว่าจะมีการทบทวนปรับลดจีดีพีลงมาต่ำกว่า 1%

*ขณะที่นายเบอร์นันเก้ จะกล่าวแถลงการณ์หลังการประชุม ในเวลา 21.00 น. ตามเวลาไทยวันนี้

*ยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ หลังจากมีข่าวลือว่า เยอรมนีอาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ และอาจจะออกคำสั่งห้ามทำชอร์ตเชล ซึ่งทำให้ดัชนี DAX ของตลาดหุ้นเยอรมนีร่วงลง 1.7% และถ่วงตลาดหุ้นอื่นๆ ด้วย แต่ข่าวลือทั้ง 2 เรื่อง ก็ถูกปฏิเสธในช่วงต่อมา

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.960 บาท

*09.09 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.98/30.02 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.98/30.00 จาก 29.96/99 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.30/34 จาก 77.48 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4404/09 จาก 1.4380 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังติดอยู่แถว 30.00 ก็ถือว่ารับข่าวเรื่องที่ไม่น่าจะมี QE3 ไปแล้ว เหมือนกัน แต่นักลงทุนก็คงจะชะลอตัวก่อนว่าจะมีอะไรออกมาบ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณแนวรับ 30.00 โดยเงินบาทยังได้รับแรงกดดันจากการอ่อนค่าของสกุลเงินต่างประเทศ และแรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า

แต่ปริมาณธุรกรรมโดยรวมยังไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังคงชะลอการเข้าทำธุรกรรมในตลาด เพื่อรอฟังแถลงการณ์ของประธานเฟดในคืนวันนี้ โดยมองแนวรับของเงินบาทไว้ที่ 30.00-30.10 และแนวต้านที่ 29.90

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้